

'กฤษฎา' ดันสหกรณ์ผลิตปุ๋ยลดต้นทุน

กรุงเทพธุรกิจ ● “เกษตร” ดึงสหกรณ์ การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยผสมใช้เองตามคำวิเคราะห์ดินในแผนลดต้นทุน ปัจจัยการผลิตลง 30% สหกรณ์-กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 462 แห่ง ด้าน ธกส. หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1,300 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยให้สหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และผลักดันให้ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการสั่งซื้อแม่ปุ๋ยจากบริษัทนำเข้าในราคาที่ถูกลงกว่าราคาตลาดและกระจายต่อไปให้กับสหกรณ์การเกษตรในแต่ละจังหวัด

“สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการลดต้นทุนที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาวิธีลดต้นทุน

ปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะต้นทุนเรื่องปุ๋ย ซึ่งจะต้องเร่งรัดจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรได้ใช้ในราคาที่ถูกลง 30%”

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดสูตรปุ๋ยที่มีแร่ธาตุเหมาะสมกับสภาพดินให้สหกรณ์นำไปผลิต กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดเวทีให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงข้อดีในการผลิตปุ๋ยใช้เอง ซึ่งจะมีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด และส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิตและบำรุงดินไม่ให้เกิดมลพิษ

ส่วนกรมวิชาการเกษตรจะคอยให้คำแนะนำตามหลักวิชาการการผสมปุ๋ยเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และจะมีการตรวจสอบปุ๋ยที่สหกรณ์ผลิตขึ้น ก่อนจะออกใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายปุ๋ยให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับเงินทุนในการผลิตปุ๋ยนั้น

ขณะนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อ 1,300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน โดยให้สหกรณ์กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 2% โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 2% และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ย 1% ต่อปี

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 462 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้มีสหกรณ์ 242 แห่งได้แจ้งปริมาณความต้องการแม่ปุ๋ยแล้วจำนวน 67,609.55 ตัน เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยผสมใช้เองจำหน่ายให้กับเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไปจำนวน 161,462 ราย

หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยที่มาจากคำวิเคราะห์ดินที่เหมาะสม คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้ประมาณปีละ 2,000 บาท ต่อตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 228.38 ล้านบาท